

**รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมพัฒนา และบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ๒) พัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม และ ๓) พัฒนาคูณธรรมเพื่อการสื่อสารขยายผล โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมตามบทบาทองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ ธุรกิจเอกชน การศึกษา ศาสนา สื่อ และประชาสังคม/ชุมชน และการมีส่วนร่วมโดยเน้นให้มีผลเชิงนโยบายร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยเชื่อมโยงภารกิจระหว่างหน่วยงานผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๒ ลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

๑.การมีส่วนร่วมโดยบทบาทภาคีเครือข่ายทางสังคมตามกรอบภารกิจ ๓ ด้าน

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
๑.ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม				
๔ ธันวาคม ๖๖	การถอดบทเรียนโครงการ “พัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม”	คณะนักวิจัยจากบริษัท โคจอย คอนซัลติ้ง และผู้ร่วมฝึกอบรมรุ่นแรกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายนราวิช นาควิเวก ผู้ก่อตั้ง Excellent	เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “ผู้รับรององค์กรคุณธรรมและผู้เยี่ยมสำรวจ (ชั้นพื้นฐาน)”	ศูนย์คุณธรรม นำแนวทาง / ข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียนไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อยกระดับการทำงาน และขยายผลการ

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
		People พล.อ.ท. สุชิน บุญมา ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณภาพวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำกัด รวม ๑๕ คน		ดำเนินงานสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป
๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๗	การแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมภาครัฐ ผ่านกิจกรรมเสวนาคุณธรรมพลังบวกองค์กรคุณธรรมภาครัฐ	เครือข่ายภาครัฐจำนวน ๒๓ หน่วยงาน รวม ๖๙ คน	เกิดองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาหลักครอบคลุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กรด้วยพลังบวก เรื่องราวการอุทิศตนและความภาคภูมิใจของบุคลากรที่ทำความดีด้วยใจ แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนคุณค่าที่ผู้รับบริการของหน่วยงานได้รับ โดยการถ่ายทอดจากบุคคล หน่วยงาน และผู้รับบริการตัวจริง ตลอดจนนักวิชาการ ซึ่งส่งผลความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร	ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม โดยนำแนวปฏิบัติที่ดีและประเด็นคุณค่าที่ผู้รับบริการของหน่วยงานได้รับไปขยายผลในแนวทางการดำเนินงานในไตรมาสต่อไป

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
๒.ภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม				
๑ พฤศจิกายน ๖๖	การสรุปผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ และหารือแนวทางการเสริมหนุนการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ แพร์ น่าน ลำปาง กำแพงเพชร หนองคาย กาศสินธุ์ ระยอง และ พังงา และบุคลากรศูนย์คุณธรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ คน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๘ แห่ง (จังหวัด แพร์ น่าน ลำปาง กำแพงเพชร หนองคาย กาศสินธุ์ ระยอง และ พังงา) ได้มีส่วนร่วมในการรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และร่วมกันหารือการ ดำเนินงานกิจกรรมสำคัญ และแนวทางการเสริมหนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ ต่อไป	จากผลสะท้อนในการดำเนินการปี ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยเฉพาะในเชิงการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม ได้นำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น นำต้นแบบที่ดีที่ประสบความสำเร็จไปขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ และเพิ่มแผนการติดตามและเสริมหนุนให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ในปี ๒๕๖๗
๓ พฤศจิกายน ๖๖	การประชุมหารือหน่วยงานความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สถาบันวิชาการในพื้นที่การดำเนินงาน ๘ จังหวัด/แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๒๕ คน	เกิดการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะต่อไป	ศูนย์คุณธรรมและจังหวัดภาคี ได้แนวทางที่เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยการมีส่วนร่วมของสถาบันวิชาการในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการต่อยอดเพื่อการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๖
๓.ภารกิจด้านการพัฒนาต้นแบบคุณธรรมเพื่อการสื่อสารขยายผล				

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วม ไปปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน
๖ เมษายน ๖๗	การสัมมนาเครือข่ายเพื่อ สื่อสารขยายผล เกม MORAL VERSE ส่งเสริม การเรียนรู้คุณธรรม	ผู้บริหารและผู้นำนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ๙ วิทยาเขต รวม ๒๐๐ คน	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ๙ วิทยาเขต เล็งเห็น ความสำคัญ และประโยชน์ของเกม MORAL VERSE โดยร่วมแสดง ความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกม MORAL VERSE ในเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 9 แห่ง ได้แก่ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร. อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ก رجเทพ และ มทร.ตะวันออก รวมถึง การสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต	ศูนย์คุณธรรมนำแนวทางจากข้อสรุป การสัมมนา มาปรับแผนการ ดำเนินงานเชิงรุก เพื่อต่อยอดการ เกม MORAL VERSE ไปบูรณาการ เข้าสู่การเรียนการสอน เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกให้ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ ฝึกฝนการทำความดี สร้างวินัย มี น้ำใจ และสร้างความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม และสังคมผ่านเกมที่ สอดแทรกจากการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนและต่อยอดทำความดีในโลก จริง โดยจะขยายผลต่อไปสู่กลุ่ม สถาบันการศึกษาอื่น ๆ

๒.การมีส่วนร่วมโดยมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วม ไปปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน
๑๙ เมษายน ๖๗	การพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการรับรององค์กรคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	เกิดแนวทางและความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพคุณธรรม เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการรับรององค์กรคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ	ศูนย์คุณธรรมพัฒนาการดำเนินงาน โดยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ต่อยอด/สร้างกระบวนการรับรองให้กำลังคนมีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่กัน ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยืนยันความพร้อมที่จะนำมาตราฐานคุณธรรมสอดแทรกไปในทุกมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒๙ เมษายน ๖๗	การขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมด้วยระบบเครดิตทางสังคม	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ. สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายวิริยะ เต็มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	เกิดความเข้าใจร่วมกัน และข้อตกลงความร่วมมือในการจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ที่ผู้คนมีจิตสำนึกพลเมืองและชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้บนพื้นฐานด้านความดี ความสามารถและความสุขที่ยั่งยืน	จะมีการพัฒนา “ระบบเครดิตสังคม” (Social Credit) หรือการตอบแทนความดี เป็นมาตรการส่งเสริม จูงใจกระตุ้นให้เกิดการทำความดี ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และจะมีมือยกย่อง ชื่นชม “แบบอย่างความดี” ในกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการทำงานของทั้งสาม

วัน/เดือน/ปี	ประเด็น	ผู้มีส่วนร่วม	ผลการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วม ไปปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน
		สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ทั้ง ๒ หน่วยงาน รวมทั้ง ผู้บริหารของศูนย์คุณธรรม		หน่วยงาน ให้เกิดการรับรู้ เป็นที่ ยอมรับในสังคมไทยให้มากขึ้น